

ประกาศ

ที่ งพย. 037/2564

เรื่อง นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ

1) หลักการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปจะใช้คำว่า “บริษัท”) มีเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจตามหลักการด้านความยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน มุ่งหวังการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม รวมถึงการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สอดคล้องกับปรัชญา 3 ประโยชน์ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งช่วยเกื้อกูลการดำเนินการของธุรกิจและทุกภาคส่วนของสังคมโดยรวม ทั้งในการเป็นแหล่งของวัตถุดิบและการรักษาสมดุลของธรรมชาติ ในการนี้บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบที่จะสืบสาน ส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นต่อไป เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความยั่งยืน และแนวปฏิบัติทั้งในส่วนของพนักงานทุกระดับ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งดำเนินการชดเชยในกรณีที่เกิดผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามแนวทาง No-Net-Loss และเพื่อไม่ให้เกิดการตัดทำลายป่าไม้สุทธิตามแนวทาง No net deforestation ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศที่สำคัญของโลกและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในวงกว้าง

2) ขอบเขต

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย พร้อมทั้งครอบคลุมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และหรือการดำเนินการร่วมกับคู่ค้าลำดับที่ 1 รวมถึงลำดับอื่นในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ

3) นิยาม

บริษัท หมายถึง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน จำกัด ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท โดยมีลักษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พนักงาน หมายถึง พนักงานและคนงานทุกระดับของบริษัท

คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรธุรกิจ หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่สำคัญที่ตกลงทำงานร่วมกับบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ร่วมกัน หรือเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการ และเป็นความร่วมมือในลักษณะที่เป็นทางการเพื่อจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง ที่ได้รับการระบุจากบริษัทว่ามีความสำคัญในลำดับต้น ๆ

ความหลากหลายทางชีวภาพ อ้างถึงนิยามโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ทั้งบนบก ในน้ำ และในระบบนิเวศต่าง ๆ ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก ซึ่งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนี้รวมไปถึงความหลากหลายระหว่างชนิดพันธุ์ ระหว่างสายพันธุ์ และระหว่างระบบนิเวศ

4) แนวปฏิบัติ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการตามเจตจำนงปรากฏในนโยบายฉบับนี้ บริษัทจึงกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินการและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท เช่น โรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า และพื้นที่การจำหน่าย และกระจายสินค้า รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจอื่น โดยใช้วิธีการประเมินที่เป็นที่ยอมรับในสากล อาทิ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมิน การประเมินผ่านการใช้ฐานข้อมูลหรือระบบประเมินสากล พร้อมทั้งจัดทำแผนป้องกันและลดผลกระทบที่มีความเหมาะสม ในพื้นที่ที่อ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพื้นที่ข้างเคียง พร้อมดำเนินการติดตามและเปิดเผยผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดให้บริษัทตรวจสอบข้อมูล ผลการประเมิน และแผนมาตรการที่เกี่ยวข้องของคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจที่สำคัญ อาทิ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร พร้อมทั้งดำเนินการส่งเสริม ขอความร่วมมือเพื่อดำเนินการให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกัน มุ่งหวังให้เกิดการหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบ การดำเนินการออกแบบและปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบการขุดเซย พื้นที่ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3. กำหนดให้บริษัทหลีกเลี่ยงกิจกรรมการดำเนินการที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์ประเภทต่าง ๆ เช่น พื้นที่มรดกโลกอ้างอิงตามประกาศของ the UNESCO World Heritage พื้นที่คุ้มครองอ้างอิงตามประกาศของ IUCN ประเภท I-IV และพื้นที่คุ้มครองตามกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายจำเพาะกับพื้นที่ดำเนินการนั้น กำหนด
4. ในกรณีการดำเนินการใดของบริษัทส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ กำหนดให้ดำเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการประเมินผลกระทบ กำหนดแผน มาตรการฟื้นฟูหรือชดเชย เพื่อให้ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพในองค์กรรวม ตามแนวทาง No-Net-Loss หรือ No net deforestation พร้อมทั้งพิจารณาศึกษาหาแนวทางทางยกระดับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทาง Net-Positive-Impact

5. สื่อสาร สร้างความรู้และการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทในการบูรณาการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564



(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ